

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเรื่อง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ห้องประชุม CC-305 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อปี 2547 และข่าวแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่จังหวัด เชียงราย เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา เป็นเรื่องจริงที่ต้องยอมรับว่า คนไทยยังขาดการตระหนักถึงการป้องกัน และขาดความรู้ที่จะรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน ให้เข้าใจสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น โรงเรียน ตชด. หลายแห่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน ให้เข้าใจสาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึง ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิด

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การนำชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับ ประถมศึกษา เรื่อง “รู้รับ... ภัยพิบัติทางธรรมชาติ” ซึ่งฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการคัดเลือก และนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการชีวิต ป้องกัน เฝ้าระวัง รับมือกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เกิด จากธรรมชาติและมนุษย์

กำหนดการ

09.00 – 12.00 น.

นำเสนอการจัดการเรียนการสอนเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติของโรงเรียน ตชด.
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย *ครูโรงเรียน ตชด. ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ*

13.00 – 16.00 น.

นำเสนอการจัดการเรียนการสอนเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติของโรงเรียน ตชด. ภาค
กลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก

โดย *ครูโรงเรียน ตชด. ภาคกลาง ภาคใต้ และ ภาคตะวันออก*
วิทยากรโดย

ดร.มนธิดา สีตะธณี ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ

พลเรือตรีถาวร เจริญดี ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

ดร.พล เชาว์ดำรงค์ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

อาจารย์ปรีชา สายทอง กรมทรัพยากรธรณี

ดำเนินรายการโดย

นางสาวธัญญ์ณัช บุษบงค์ สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริ-
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวทช.